

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓/๕๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ได้กำหนดให้มี “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” เป็นกระบวนการให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน และมีกระบวนการติดตามและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชาติ หน่วยงาน องค์กร พื้นที่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม กำหนดให้จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เน้นการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตลอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เนื่องจากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยดำเนินการทบทวนบทเรียนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มช่องทางการเปิดรับประเด็นเพื่อกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาและแนวทางปฏิบัติในระเบียบวาระ เสร็จเรียบร้อย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและการเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.samatcha.org](http://www.samatcha.org)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒